

1

เลขที่.....
วันที่ 1 ก.พ. 65
เวลา.....

ด่วนที่สุด



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๕๓๐

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุรนารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๓๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพื่อการดูแล
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๙

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และแนวทางการใช้สื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน
อันเป็นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) พิจารณานุญาตให้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom
Meeting รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องร่วมการอบรม ผ่านเพจ Facebook :
การศึกษาท้องถิ่นไทย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นาย ก อบต.บ้านไร่
เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ ภูเอี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.
(นายสุภกฤษ ฐานเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววสันดา จึงโกฏ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

โปรดสั่งการ

(นายมนตรี สันวานรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ด่วนที่สุด
ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๙



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ๑๖๕/๒๕
ถนนปรีดีปาลชัยภูมิ ๓๖๐๐๘
รับที่..... 31 มี.ค. 2565

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพื่อการดูแล
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ชัยภูมิ ๓๖๑๑๑
วันที่ ๒๑/๓/๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/๑๕๖๖
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจทางการส่งเสริม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในระดับ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ร่วมมือกับสถาบัน EdCA ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์
เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการสร้างสื่อ
นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทางแอปพลิเคชัน Zoom Meeting และ เพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมที่มี
ผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมได้รับคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับเกียรติบัตร โดยให้ผู้ผ่าน
การอบรมดาวน์โหลดด้วยตนเองตามช่องทางที่กำหนด ในการนี้ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และแนวทางการใช้สื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน อันเป็น
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(Local Teacher Ad Hoc Team) พิจารณานุญาตให้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ผ่านเพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วยเช่นกัน

เรียน นายอำเภอเทพสถิต
- เรื่อง อบรมครู
- จำนวน 11 อำเภอ
- อบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ
- ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
- โทร./โทรสาร. ๐๔๔-๘๒๖-๒๐๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศรีตวิชัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดอำเภอ

- 115 ๐๒๓

(นายสิทธิ กูเยี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๗/ว ๑๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพื่อการดูแล
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดและกำหนดการอบรม

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับสถาบัน EdCA ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ทางแอปพลิเคชัน Zoom Meeting และ เพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมได้รับคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับเกียรติบัตร โดยให้ผู้ผ่านการอบรมดาวน์โหลดด้วยตนเองตามช่องทางที่กำหนด

ในการนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และแนวทางการใช้สื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน อันเป็นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมผ่านเพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



กำหนดการอบรม (ออนไลน์)
หลักสูตร "สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ"
เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้"
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting และ เพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย

- ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่ระบบ
- ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๐ น. พิธีกรดำเนินรายการ ตามกำหนดการ
- ๐๘.๔๐ - ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น/ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น พบปะผู้เข้าร่วมอบรม
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย "สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ"
เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



รายละเอียดเข้าร่วมอบรม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๒๖/ว ๑๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

๑. คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team)

▶ เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting /Meeting ID : 834 4928 7495 Passcode : 692312

๒. ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

▶ เข้าร่วมการอบรมผ่านเพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย

๓. QR Code แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม



<https://rebrand.ly/Register-LD-online-28Jan22>

โครงการอบรมออนไลน์
หลักสูตร "สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ"
เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้"

หลักการและเหตุผล

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผล หากครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการสร้างโอกาสและจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงสามารถเรียนรู้และ ค้นคว้าได้จากหลายแห่งโดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า ทางวิทยาการ และแนวคิดการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ เป็นทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ แต่ในปัจจุบัน มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD : Learning Disabilities) ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะมีระดับ สติปัญญา (IQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่าปกติ แต่ประสบปัญหาทางการเรียนรู้ เช่น อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนคำตกหล่น ไม่เข้าใจระบบจำนวนและตัวเลข ส่งผลให้การเรียนรู้วิชาอื่นๆ ที่ต้องใช้ทักษะการอ่านเขียนมี ความยากลำบากไปด้วย ดังนั้น การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำทันทีที่พบ โดยครูผู้สอนควรมีความเข้าใจว่านักเรียนกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้สื่อและวิธีการเฉพาะ เช่น การใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง (Multi-sensory) การใช้ภาพสัญลักษณ์ประกอบการออกเสียงพยัญชนะอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ประกอบการคิด คำนวณพร้อมสีนำสายตา รวมถึงการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะบกพร่องทางการ เรียนรู้ จะทำให้สามารถป้องกันและช่วยเหลือได้ก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษาที่ต้องมีทักษะอ่านเขียนเพื่อการเรียนรู้ เนื้อหาทุกสาระวิชา จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทดสอบทักษะทางการเรียนรู้ ๘ ทักษะสำคัญที่ ทำให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนและคิดคำนวณได้ ได้แก่ ทักษะการจำและการจำแนกทางสายตา การจำและการ จำแนกด้วยการฟัง การเรียงลำดับ ทิศทาง กิจกรรมสหสัมพันธ์ การเขียนจำนวน ตัวเลข และการเปรียบเทียบ ซึ่งการคัดกรองจะทำให้ผู้สอนสามารถนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ตรงประเด็นตั้งแต่เด็กที่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กเรียนอ่อนหรือเรียนรู้ช้า

หัวข้อการอบรม

หลักสูตร "สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ" เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้" ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง

- บรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในยุคปัจจุบัน
- แนวทางการใช้สื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กที่ความบกพร่องทางการได้ยิน การฝึกพูดและแก้ไขการพูดไม่ชัด
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และด้านการคิดคำนวณ อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนและคิดคำนวณไม่ได้
๒. บุคลากรครู และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๓. มีนวัตกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
๔. ครูและบุคลากรสามารถรับรองการคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนร่วมเบื้องต้นได้

